
sþ. 557. Fyrirspurn [259. mál]
til menntamálaráðherra um fiskvinnsluskóla.

Frá Jóni Sæmundi Sigurjónssyni.

1. Hvað hyggst menntamálaráðherra koma á fót mörgum fiskvinnsluskólum á Norður-
landi?

2. Hvenær hyggst menntamálaráðherra snúa sér að því verkefni að framkvæma vilja
Alþingis sem fram kom í samþykkt þess 30. mars 1973 um að koma á fót fiskvinnslu-
skóla á Siglufirði?


